

เล่ม ๓๒ หน้า ๓๒๑ ราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๔๕๘

รอบประมาณ ๑ มิติ เมตร และถ้า ประจำ อยู่ใน กรมใด ก็ให้มี
แถบ ดักหาคัด พาด กลาง มีขนาด กว้าง ๑ มิติ เมตร หมายถึง ตาม กรม

๗) เสื้อ เต็มยศชั้น ๓, ๒, ๓, นั้น ให้ มี ดักหาคัด หมายถึง ตาม เหล่า
มีขนาด กว้าง ประมาณ กึ่ง เซนติเมตร ยาว ไป โดย รอบ หม้อ เสื้อ ในระหว่าง
ลดเงิน คัน ที่ ๒ กับ ที่ ๓

๘) ส่วน ข้าราชการ ใน กรมพระอิศวราชน และ กรมชั้น แห่ง กรมพระ
อิศวราชน นั้น ให้ ใช้ เครื่อง แต่งกาย เหมือน อย่าง กรมมหาดเล็ก ผิดกัน
แค่ แถบ เงิน นั้น ให้ เบียดขึ้น ใช้ เปน แถบ ทอง ส่วน อักษร พระบรมนามาภิไธย
ว, ป, ร, และ ตำนาน นั้น คง ให้ ใช้ เงิน เหมือน อย่าง กรม มหาดเล็ก

ทั้ง นี้ ให้ เริ่ม ใช้ ได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พระพุทธศักราช ๒๔๕๘
เปน ต้น ไป

ประกาศ มา ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๘

(ลงนาม) จางวางโท พระยาประดิษฐ์ศูการ
อธิบดี กรมมหาดเล็ก

ประกาศ แก้วระเบียบการ

โรงเรียนข้าราชการพลเรือน

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายพลเอก สัมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้า กรมหลวงพิศณุโลก
ประชานารถ แทนนายกสภากรรมการจัดการ โรงเรียนข้าราชการพลเรือน

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๔๕๘ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๓๒ หน้า ๓๒๒

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัับพระบรมราชโองการ
ได้เกล้า ๆ คำว่า เห็นเกล้า ๆ สั่งว่า ระเบียบการของโรงเรียนข้าราชการ
พลเรือน ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่ง ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราไว้ตั้งแต่วันที่ ๓ ตุลาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๗
มีความว่า นักเรียน ข้าราชการ พลเรือน ชั้นนิสิต ถ้าสอบไล่ได้ตาม
หลักสูตรของโรงเรียนจะได้เป็นบัณฑิต ของสำนักในวิชา พแนก นั้น ๆ เว้น
แต่ใน พแนก กฎหมาย นักเรียน ชั้นศิษย์ เคย สอบ เป็น บัณฑิตได้มา
แล้ว ก็ให้คง เป็น ไป ตาม เดิม ก่อน นั้น บัดนี้ ทรง พระราชดำริว่า คำว่า
เนติบัณฑิต ซึ่ง ใช้ เป็น ชื่อ บัณฑิต ใน วิชา พแนก กฎหมาย ของ โรงเรียน
ข้าราชการพลเรือน ยังไม่เหมาะ ด้วยไป พ้อง กับ คำว่า เนติบัณฑิต ของ
เนติบัณฑิตยสภา เป็น เหตุ ให้ เกิด ความ เข้าใจ ผิด เหตุ นั้น ตั้ง แต่ บัดนี้ ไป
ให้ เปลี่ยน ชื่อ บัณฑิต ใน วิชา พแนก กฎหมาย ของ โรงเรียน ข้าราชการพลเรือน
เป็น ขรรмсศาสตร์บัณฑิต และ ผู้ ที่ จะ เข้า สอบไล่ วิชา เป็น ขรรмсศาสตร์บัณฑิต
ก็ให้ เข้า สอบไล่ ได้ แต่ เฉพาะ นักเรียน ชั้น นิสิต เหมือน กับ พแนก อื่น ๆ ของ
โรงเรียน ข้าราชการพลเรือน

ประกาศมาณวันที่ ๑๑ ตุลาคม พระพุทธศักราช ๒๔๕๘

(ลงพระนาม) จักรพงษ์

แทนนายถนอมการกรมการ

จัดการ โรงเรียนข้าราชการพลเรือน